
รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 9/2563 

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจกิายน 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------- 
 

กรรมการที่มาประชุม     ตำแหน่ง   
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงนิยวง รองอธิการบดี  รองประธานกรรมการ 
  2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี รองอธิการบดี 
  3. นางศรกีุล  นันทะชมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์เช่ียวชาญ 
  4. นางสิรลิักษณ์   ศรสีวัสดิ์ ผูอ้ำนวยการกองแผนงาน 
  5. นางประทุมทิพย์  ดวงดีทวีรัตน์ ผูอ้ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
  6. นางวราภรณ์  ฟูกุล ผูอ้ำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ 
  7. นายประศาสน์  ก้องสมุทร ผูอ้ำนวยการกองตรวจสอบภายใน 
  8. นางอรณุตรา  จ่ากุญชร ผูอ้ำนวยการกองพัฒนานักศกึษา 
  9. นายธนภัทร  ปัญญาวงศ์  ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางสาวนีร  เรยีนกุนา ผูอ้ำนวยการกองคลัง 
11. นางกัณณิกา  ข้ามสี่ รักษาการแทนผูอ้ำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
12. นายธีระชัย  ตันเรืองพร ผูอ้ำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
13. นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์ ผูอ้ำนวยการกองเทคโนโลยีดจิทิัล 
14. นางสาวจงรักษ์  บัวลอย ผูอ้ำนวยการกองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 
15. นางโสภา  สุทธิยุทธ หัวหนา้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
16. นายเสริมศักดิ์  ไชยทา หัวหนา้ฝ่ายกฏหมาย 
17. นางสาวกนกวรรณ  แซ่หล่อ หัวหนา้ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
18. นางประนอม  จันทรังษี ผูอ้ำนวยการกองกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
19. นางพัชรี  คำรินทร์ หัวหนา้งานประชุม กองกลาง ผูช่้วยเลขานุการ 
20. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  ผูช่้วยเลขานุการ 

 

กรรมการลาประชุม 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรีะพล  ทองมา อธิการบดี       ประธานกรรมการ 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 
1. นางสาวกิรยิา  ทิพย์โอสถ          เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
2. นางธัญทิวา   เผ่าต๊ะใจ          เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  ด้วยประธานกรรมการติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดี               

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง) เป็นประธานที่ประชุมแทน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุม 

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

  - ไม่มี –  
 

  ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ  
 

 ๑.๒.๑  รายงานยอดเงนิถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 และแผนการรับเป็นเจ้าภาพ 
กฐินสามัคคี ประจำปี 2564-2565 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563        
ณ วัดเปิงฟ้าป่าอ้อย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้ว นั้น ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
ศลิปวัฒนธรรม ได้รายงานผลการดำเนนิงาน และแจ้งแผนการรับเป็นเจ้าภาพการทอดถวายกฐินสามัคคี ดังนี้ 

๑. ยอดเงินถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระธาตุ
เปิงฟ้าป่าอ้อย เป็นเงินจำนวน 315,723.72 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบ
สองสตางค์) ทั้งนี้ ยังมีผู้ร่วมทำบุญอย่างต่อเนื่อง มียอดเงินค้างในบัญชีเงินฝากโครงการกฐินสามัคคี อีก
จำนวนประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) กองคลังจะดำเนินการเบิกจ่ายให้กับวัดพระธาตุเปิงฟ้า ป่า
อ้อยต่อไป 

๒. แผนการรับเป็นเจ้าภาพกฐินประจำปี 2564 ทอดถวายวัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอ  
แม่ริม เพื่อสมทบการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 

๓. แผนการรับเป็นเจ้าภาพกฐินประจำปี 2565 ทอดถวายวัดดอยแท่นพระผาหลวง หมู่ 6 
บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนในการดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติ
ธรรม 

 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย 
      คร้ังท่ี 8/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มกีารแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง / รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงาน 
 

๓.๑ ด้านการประกันคุณภาพ 
 

       (๑) ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บรกิารของสำนักงานมหาวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ตามที่กองพัฒนาคุณภาพ ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยรวบรวมจากหน่วยงานใน
สังกัด จำนวน 15 หน่วยงาน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,244 คน ข้อคำถามที่ใช้ในการประเมิน มี
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ทั้งหมด 4 ด้าน คอื ๑) ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้ริการ ๒) ด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ ๓) ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก และ ๔) ดา้นคุณภาพการให้บริการ  
 

  นอกจากนี้ ยังใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการภายในหน่วยงานของงาน
อำนวยการ โดยให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ประเมินความพอใจในการอำนวยความสะดวกของงาน
อำนวยการในหน่วยงานของตน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยให้บุคลากรภายในหน่วยงานเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ทาง URL link และการสแกน OR Code เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563 ผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักงานมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยที่ 4.10 แปลผล คือ ระดับความ
พึงพอใจมาก โดยมีผลการประเมินและข้อเสนอแนะแต่ละหน่วยงานตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม        
ดว้ยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติรับรองผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานนำผลการประเมินไปใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการให้บริการต่อไป 

 

3.2 ด้านแผนปฏิบัติการ 
 

(๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 

ตามที่กองแผนงานได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 20 ตัวชี้วัด 

บรรลุเป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวช้ีวัด อยู่ระหว่างดำเนนิการ 1 ตัวช้ีวัด  
 

การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2563 
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การบรรลุเป้าหมายตามตวัชี้วัด 

ประเด็นยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์ 
จำนวน

ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2563 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ NA ร้อยละ 

คะแนนประเมินภาพรวม 20 18 1 1 90% 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวทิยาลัย     

สู่องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 

19 17 1 1 89% 

เป้าประสงค์ที่ 1 มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง 5 5 - - 100% 

เป้าประสงค์ที่ 2 มรีะบบบริหารจัดการและกระบวนการทำงานท่ีมีสมรรถนะ  

                     สูงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย 

6 5 - 1 83% 

เป้าประสงค์ที่ 3 มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีสมรรถนะสูง   3 3 - - 100% 

เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบการเงินและการบริหารงบประมาณที่มสีมรรถนะสูง  3 3 - - 100% 

เป้าประสงค์ที่ 5 มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการทำงานที่มปีระสิทธิภาพ  2 1 1 
 

50% 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการท่ีสร้างความประทับใจ 1 1 - - 100% 

เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างความ

ประทับใจ 

1 1 - - 100% 

 

โดยมรีายละเอียดในแต่ละตัวชีวั้ดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 
๑. จำนวนบุคลากรผู ้สอบภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามฐานข้อมูล         

ควรมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณเป็นร้อยละให้แม่นยำว่าคำนวณจากบุคลากรทั ้งหมดของสำนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือจากจำนวนบุคลากรที่ต้องสอบ เนื่องจากมีบุคลากรที่เข้ารับการสอบมีหลายกลุ่ม คือ 
บุคลากรเข้ารับการสอบและผลคะแนนผ่านแล้ว กับบุคลากรที่ผลคะแนนไม่ผ่าน รวมไปถึงบุคลากรที่ ไม่
จำเป็นต้องสอบ ควรแยกประเภท และคำนวณค่าร้อยละให้ใกล้เคียงความเป็นจริง 

๒. เป้าประสงค์ ๑.๒.๓ ร้อยละความสำเร็จตัวบ่งชีโ้ครงการตามแผน บรรลุในรอบ ๑๒ 
เดือน โครงการ/กิจกรรมที่สำนักงานมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปแล้วมจีำนวนมาก เช่น Green Office แต่
ผลสำเร็จโครงการมีเพียงร้อยละ 66 เท่านั้น 

๓. เป้าประสงค์ ๑.๓ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมรรถนะสูง บรรลุเป้าหมายทุกข้อ     
แต่ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของสำนักงานมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีดิจิทัลได้รับผลการ
ประเมินค่อนขา้งนอ้ย ควรตรวจสอบว่าเกิดปัญหาจากสาเหตุใด 

 

 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และใหก้องแผนงานนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา 
 

3.3 ติดตามการดำเนินงานตามมติท่ีประชุม 
 

  ตามที ่คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะและมติมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม       
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ของคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความต่อเนื่อง ฝ่ายเลขานุการฯ   
จงึสรุปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพจิารณา ดังนี้ 
 

๑) การนำผลการประเมินประกันคุณภาพบรรจุไว้ในการประเมิน TOR 
 

     สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2563 ได้พิจารณาเรื่องการนำผลการประเมินประกันคุณภาพบรรจุไว้ในการประเมิน TOR โดย
มีขอ้เสนอแนะ และมตทิี่ประชุม ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีการนำผลการประเมินคุณภาพใดๆ มาบรรจุไว้เป็นหัวข้อใน

การประเมิน TOR ของบุคลากรในสำนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากสำนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการประเมิน
กอง/ฝ่าย/สำนัก ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 จึงไม่มีคะแนนในส่วนนี ้ และจะมีการประเมิน
มหาวิทยาลัย ประจำปีการศกึษา 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 จงึไม่มีคะแนนในส่วนนี้ 

2. ในปีงบประมาณ 2564 ควรพิจารณานำผลการประเมินประกันคุณภาพมาบรรจุไว้เป็น
หัวข้อในการประเมนิ TOR ของบุคลากรในสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

     (๑) กอง/ฝ่าย ที ่ร ับผิดชอบขับเคลื ่อน Criteria  ในการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ในปีการศกึษา 2562 ให้นำคะแนนผลการประเมินที่ได้ทุก Criteria ที่ตนรับผดิชอบ มาเฉลี่ยเป็น
หัวข้อ 3.1 ใน TOR : ยุทธศาสตร์/ภาระงานอื่นที ่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีค่าน้ำหนัก 5 

     (๒) นำผลการประเมินคุณภาพภายในระดับกอง/ฝ่าย ในปีงบประมาณ 2563 เป็นหัวข้อ 
3.2 ใน TOR : ยุทธศาสตร์/ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากส่วนงานหรือหน่วยงาน ขับเคลื่อนในระดับ
สำนัก/กอง/ฝ่าย โดยมีค่าน้ำหนัก 5 
 

โดยที่ประชุมมมีต ิดังนี้ 
1. เห็นชอบ TOR ในปี 2563 ไม่มีการนำผลการประเมินคุณภาพทุกระดับมาใช้  
2. มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองพัฒนาคุณภาพ ในการดำเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะข้อที่ 2 เพื่อจัดทำแบบฟอร์ม TOR ของปี 2564 เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

  ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกัน
พิจารณาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 แล้ว สรุปผลเป็นดังนี้ 

๑. ในหัวข้อภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย หรอืส่วนงาน หรอืหน่วยงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ 40) เห็นควรให้มีการกำหนด ดังนื้ 

หัวข้อภาระงาน ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ 
3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
คุณภาพภายใน CUPT-QMS 
ระดับมหาวิทยาลัย (ทุก Criteria 
ที่รับผดิชอบ) ปีการศึกษา 
2563 
 

ร้อยละ 5 - แต่ละส่วนงานใช้ค่าคะแนนเดียวกัน  
- มอบหมายใหก้องพัฒนาคุณภาพ รับผิดชอบในการ
รายงานค่าคะแนนด้านดังกล่าว 
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หัวข้อภาระงาน ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ 
3.2 ค่าคะแนนประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับกอง IQA 
ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 5 - แต่ละส่วนงานใช้ค่าคะแนนประเมินของตนเอง 
- มอบหมายใหก้องพัฒนาคุณภาพ รับผิดชอบในการ
รายงานค่าคะแนนด้านดังกล่าว 

3.3 ภาระงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละ 30 ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณากำหนดเอง 

      ๒. หากคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ เห็นควรประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เอกสาร
แนบ 2) โดยหลักเกณฑ์ในหัวข้ออื่น ๆ เห็นควรให้ใช้ตามหลักเกณฑ์เดิม ซึ่งได้เคยกำหนดไว้ในปีงบประมาณ 
2563  
  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

  ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรเพิ่มช่องภาระงานสำหรับกลุ่มบุคลากร และบุคลากร

ตำแหน่งชำนาญการพิเศษที่ช่วยสำนักงานมหาวิทยาลัยผลักดันขับเคลื่อนตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ 

เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน และคณะกรรมการนักคิดรุ่นใหม่ เป็นต้น โดยต้อง

กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานให้ชัดเจน มีหลักฐานอ้างอิง โดยอาจกำหนดไว้เป็นภาระงาน

ย่อยในข้อ 3.3 ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังนี้ 

1. เห็นชอบการนำผลการประเมินประกันคุณภาพบรรจุไว้ในการประเมิน TOR และการ
กำหนดค่าน้ำหนักคะแนน ตามที่เสนอ และให้กองการเจา้หน้าที่พิจารณาดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหัวข้อ
อื่น ๆ เห็นควรใหใ้ช้หลักเกณฑ์เดิมที่เคยกำหนดไว้ในปี 2563 

2. เห็นชอบเรื่องการเพิ่มช่องภาระงานสำหรับกลุ่มบุคลากร และบุคลากรตำแหน่งชำนาญการ
พิเศษ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และมอบให้ นางศรีกุล  นันทะชมภู นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณากำหนด
หลักเกณฑ์การให้คะแนน เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

(๒) บัตรประจำตัวผู้เกษียณอายุ  

     สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 
2 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาเรื่องการจัดทำบัตรประจำตัวผูเ้กษียณอายุ โดยที่ประชุมมมีติ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีมีช่องทางการสื่อสารข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ที่มสี่วนร่วมกับบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้ว เพื่อดูแลและเชื่อมโยงความผูกพันระหว่าง
ผูเ้กษียณกับมหาวิทยาลัย 

2. ได้รับข้อเสนอแนะจากบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้ว เรื่องบัตรประจำตัวผูเ้กษียณอายุ 
ควรจัดทำให้มคีวามแข็งแรงเช่นเดียวกับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย  
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มติท่ีประชุม 
๑. ให้กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการเรื่องช่องทางการสื่อสารข่าวสาร กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มสี่วนร่วมกับบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้ว เพื่อดูแลและ
เชื่อมโยงความผูกพันระหว่างผู้เกษียณกับมหาวิทยาลัย 

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ พิจารณาดำเนนิการเรื่องบัตรประจำตัวผู้
เกษียณอายุ 

 

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้รายงานผลการดำเนนิงาน ดังนี้ 
1. บัตรประจำตัวผู้เกษียณอายุ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ พ.ศ. 2542 โดยกองการเจ้าหน้าที ่ สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู ้ดำเนินการทำ บัตรประจำตัวผู้
เกษียณอายุ สามารถไปเคลือบพลาสตกิเพื่อป้องกันเอกสารฉีกขาดหรอืชำรุด  

2. จากการประสานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัตรพนักงานมหาวิทยาลัยที่ธนาคาร
จัดทำให้เป็นบัตรที่ผูกกับบัญชีธนาคาร (ATM) ซึ่งผู้เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้รับไปแล้ว 
ทั้งนี ้ใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ครอบคลุมการจัดทำบัตร
ประจำตัวผู้เกษียณอายุ หากจะขออนุเคราะห์ธนาคารจัดทำเพิ่มเติม ธนาคารจะจัดทำบัตรที่ผูกกับบัญชี
ธนาคาร (ATM) ตามปกติ แต่ไม่สามารถระบุข้อความ “บัตรประจำตัวผูเ้กษียณอายุ” 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งว่า บัตรประจำผู้เกษียณอายุราชการจะมีการพิมพ์
ข้อความตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และในการสั่งบัตรพนักงานจะมีการ
พิมพ์ข้อความลงในบัตรและต้องสั่งทำครั้งละเป็นจำนวนมาก ผู้เกษียณในแต่ละปีมีไม่มาก หากสั่งทำจำนวน
น้อยจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อบัตรสูง ซึ ่งมหาวิทยาลัยมิได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวไว้ ในปัจจุบันกองการ
เจ้าหนา้ที่ได้ใชก้ระดาษแข็งในการจัดทำบัตรผู้เกษียณ โดยมอบให้เจ้าของบัตรนำไปเคลือบพลาสตกิด้วยตนเอง 
 

ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า หากพิจารณาถึงความจำเป็นแล้ว ข้อความอาจไม่เป็นไป

ตามที่กำหนดไว้ พรบ. แต่สามารถทำได้โดยไม่ขัดต่อกฏหมาย อาจปรับเป็นกระดาษแข็งพิเศษและบริการ

เคลือบบัตรให้แก่ผู้เกษียณ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ 
 

(๓) การจัดจำหน่ายเสื้อของฝ่ายสื่อสารองค์กร  
 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาเรื่องการหารายได้ของสำนักงานมหาวิทยาลัย และได้มีข้อเสนอแนะ และมติที่
ประชุม ดังนี้ 

มติท่ีประชุม 
1. เห็นชอบขั้นตอนการดำเนินการตามที่เสนอ และเห็นควรใหด้ำเนินการตามระเบียบไปก่อน 

ทั้งนี ้ให้กองบริหารงานทรัพย์สินฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา  
2. กรณีการจำหน่ายเสื้อของฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้หารือร่วมกับฝ่ายกฏหมาย และกอง

ตรวจสอบภายใน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ประชุมหารือร่วมกับกองคลัง ฝ่ายกฏหมาย 
และกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เกี ่ยวกับแนวทางในการ
ดำเนนิการจัดหารายได้โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑) เพื่อขับเคลื่อนการผลิตสินค้าและเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร สนับสนุนการดำเนินงาน
ข ับเคล ื ่อนการส ื ่อสารองค ์กรประชาส ัมพ ันธ ์ในร ูปแบบต่าง ๆ ท ั ้งการผลิตส ื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

๒) การสนับสนุนกิจกรรมสื่อมวลชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งภาพลักษณ์องค์กรที่ด ี 
๓) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และรองรับการพัฒนาบุคลากรใน

อนาคตที่สอดคลัองกับระเบียบดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้สรุปผลการประชุม ดังนี้ 
- หน่วยงานสามารถดำเนินการหารายได้โดยให้จัดทำเป็นโครงการเพื่อรองรับวิธีการ

และวัตถุประสงค์ของการจัดหารายได้ในรูปแบบต่าง ๆ  
- รายได้ที่เกิดขึ้นให้โอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชเีลขที่ 678 004 8002 
- ให้จัดสรรรายได้ที่เกิดขึ้นตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บ การ

จัดสรรเงิน และการจ่ายเงินรายได้จากการให้บริการและการจำหน่าผลผลิต พ.ศ. 
2563 

 

   ในการนี้ กองบริหารงานทรัพย์สิน แจ้งว่า ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ เสนอกองบริหารงานทรัพย์สินพจิารณา ซึ่งได้มขี้อสังเกตดังนี้ 

๑. กรณีเป็นโครงการหารายได้ ต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ เพราะจะ
เป็นตัวกำหนดตน้ทุนขาย และราคาขาย  

๒. การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ดำเนนิการช่องทางใด ไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน มีประกาศอัตราค่า
จัดส่งรองรับหรือไม่ 

๓. การเบิกจ่ายจากเงินรับฝาก ต้องขออนุมัติเบิกตามวัตถุประสงค์โครงการ ภายใต้ระเบียบ
เบิกจ่ายของประเภทรายจ่าย นั้น ๆ 

๔. จงึได้แจ้งให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดทำขอ้มูลรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน ครบถ้วน และ
เห็นควรเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

  ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ควรสื่อสารเรื่องการจัดทำโครงการฯ และการดำเนินการตามระเบียบฯ ไปยังส่วนงาน    

ต่าง ๆ เนื่องจากหลายหน่วยงานยังไม่เข้าใจการดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบ อย่างชัดเจน 

๒. ควรหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่จะจัดทำโครงการหารายได้ในปี

ต่อไป เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ หรือพิจารณาการลดขั้นตอน เพื่อให้การบริหาร

จัดการคล่องตัว และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบ ทั ้งนี ้ ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษนำ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา 
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(4) การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย  
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2563 ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายกฏหมาย นำข้อเสนอแนะเรื่องการแต่งตั้ง
หัวหนา้ส่วนงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยไปพิจารณาและรายงานผลการหารอืต่อที่ประชุม นั้น 

 

กองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายกฎหมาย ได้ดำเนินการหารือในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงาน ดังนี้  

เดิม การแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีใช้อำนาจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการใน
สถาบันอุดมศกึษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามข้อ 18 (ข) (7)  

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปลี ่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ซึ่งในมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พ.ศ. 2560 กำหนดว่าให้มีสำนักงานมหาวิทยาลัย แต่ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้กำหนดให้มี
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยไว้เหมือนในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 
2560 ที่กำหนดให้มผีูอ้ำนวยการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผดิชอบงานของสถาบัน สำนัก ไว้ 

 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จงึเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กร เพื่อพิจารณานำเรื่องดังกล่าวหารือ       
ไปยังกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติเห็นชอบตามที่เสนอ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการออกแบบ

โครงสรา้งองค์กร พิจารณานำเรื่องดังกล่าวหารอื  ไปยังกระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ต่อไป 
 

3.4 รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข  
 

ตามที่คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย  ยศสุข ได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสีเขียว ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่บุคลากร นักศึกษา และ
ผูใ้ช้อาคาร ได้รับทราบและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน นั้น  

 

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย   
ยศสุข (รอบ 12 เดือน) และรายงานผลการประเมินการดำเนินงานสำนักงานสึเขียว ตามรายละเอียดที่เสนอ
ต่อที่ประชุมด้วยแล้ว   
 

 ที่ประชุมรับทราบ   
 

 - กำหนดการตรวจประเมิน Green Office 
 

  ตามที่สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office)      
ปี 2563 ในการนี้ คณะผู้จัดทำโครงการได้จัดทำแผนการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวเรียบร้อยแล้ว         
และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งกำหนดการตรวจประเมินสำนักงานสึเขียวของสำนักงานมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 
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13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. -16.30 น. ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมรับทราบ และให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพรอ้มรับการตรวจประเมนิ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา   
 

๔.๑ พิจารณา “ร่าง” แผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  ตามที่กองแผนงาน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 
ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ไปแล้วนั้น  ในการนี้ กองแผนงาน ได้เสนอ 
“ร่าง” แผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ประกอบด้วย 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 19 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สรา้งความประทับใจ 1 ตัวชี้วัด  
โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 
๑. การสอบภาษาอังกฤษ มีบางตำแหน่งที่ต้องสอบแต่ไม่สอบ และบุคลากรบางคนได้คะแนน

น้อย สำนักงานมหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มช่องทางในการนำผลการสอบไปใช้ใน TOR โดยใช้โปรแกรม 
speexx ให้เป็นประโยชน์ โดยให้บุคลากรที่ไม่ได้ไปสอบหรือได้คะแนนน้อย พัฒนาตนเอง โดยศึกษาบทเรียน 
และทำแบบฝึกหัด ให้ผ่านแต่ละบทเรียนจนจบหลักสูตรที่กำหนด เพื่อให้ได้รับใบรับรองการอบรม และหาก
เป็นไปได้ อาจนำผลคะแนนหรอืใบรับรองผ่านการอบรมใชแ้ทนการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษาเพื่อปิด 
Gap สมรรถนะได้ เนื่องจากใช้เกณฑ์การวัดระดับเดียวกันกับของศูนย์ภาษา และหากใช้กับส่วนงานอื่นได้จะ
เป็นประโยชน์มาก ทั้งนี้ ควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) พิจารณา  
เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๒. เนื่องจากตามที่เคยหารอืกันว่า บุคลากรในแต่ละกองที่มีความพร้อมจะกำหนดตำแหน่งที่
สูงขึ้น และให้กองผลักดันให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และยื่นเรื่องขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น นั้น เรื่องดังกล่าว
เป็นความประสงค์ส่วนบุคคล ไม่สามารถบังคับได้ ดังนั้น อาจปรับตัวชี้วัดกำหนดเป้าหมายเป็น “ควรกำหนด
เกณฑ์การขอกำหนดตำแห่นงให้คล่องตัว”  

๓. การได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก โดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา 
จะอยู่ในตัวชีว้ัดใด : สายสนับสนุนยังไม่มีเกณฑ์ หรอืตัวชี้วัดดังกล่าว ต้องช่วยกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สำหรับ
ในปีนี้ ให้กำหนดเช่นนี้ไปก่อน และให้พิจารณาปรับตัวชีว้ัดในปีต่อไป 

๔. เห็นควรใหป้รับค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ปรับค่าเป้าหมายเป็น ๓.๖ 
- ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ หากนับจากวันที่ได้ประกาศใช้ระเบียบฯ ควรพิจารณาว่า 

• การให้ใชส้ถานที่โดยมีค่าบริการ ถือเป็นรายได้หรอืไม่  
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• แม่โจม้ีงานวิจัยที่ต่อยอดจำนวนมาก อาจนำมาจัดกระเช้าฯ ของที่ระลึก หรอื
ของขวัญ โดยใหก้องบริหารงานทรัพย์สินฯ เป็นผูด้ำเนินการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ 
ควรออกแบบให้แตกต่างจากแบรนด์อื่น เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ 

• อาจจัดทำผลิตภัณฑ์แบบอื่น ๆ หรอืรูปแบบอัตลักษณ์ที่สามารถใช้ใน
ชีวติประจำวันได้ เช่น เนคไท 

• การปรับลดเป้าหมายการหารายได้ ควรนำไปหารอืร่วมกันอีกครั้งหน่ึง 
- ยุทศาสตร์ที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ปรับค่าเป้าหมายเป็น ๔.๑๕ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังนี้  
๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 โดยให้แก้ไข                  

ค่าเป้าหมายตามขอ้เสนอแนะ ทั้งนี ้ให้หน่วยงานเสนอคำของบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตาม
แผน และเสนอมายังกองแผนงานเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณา
จัดสรรงบประมาณต่อไป 

๒. เห็นควรใหฝ้่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำเรื่องโปรแกรม speexx เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ ้(ก.บ.ม.) พิจารณา เพื่อกำหนด
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

๔.๒ พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนที่ว่าง 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 12 คน ไปแล้ว นั้น  เนื่องจากกรรมกา รสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฏหมายได้ถึงแก่กรรมลง จึงเป็นผลให้ผู้
ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่มคีวามเช่ียวชาญด้านกฏหมายว่างลง 1 รายชื่อ ดังนัน้ เพื่อให้การได้มาซึ่งรายชื่อฯ ครบ
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 20 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 จำนวน 12 คน สภา
มหาวิทยาลัย จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้รงคุณวุฒิ ที่มคีวามเช่ียวชาญด้านกฏหมาย แทนที่ว่าง 1 รายชื่อ โดยดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
แม่โจ ้ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560  
 

  ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้แจ้งให้สำนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอชื่อ                        
ผู ้สมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ที ่มีความเชี ่ย วชาญด้านกฏหมาย          
แทนที่ว่าง ตามแบบฟอร์มเสนอชื่อ แบบรายละเอียดประวัติและผลงาน และแบบตรวจสอบคุณสมบัติ และ
ส่งผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 16 พฤศจกิายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้รวบรายชื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา จำนวน ๒ รายชื่อ ซึ่งที่ประชุมพิจารณา
แล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิ ลำดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน  วัฒนวาณิชย์                       
โดยฝ่ายเลขาฯ จะดำเนินการส่งเอกสารปิดผนึกถึงกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื ่อนำเสนอ
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต่อไป 
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๔.3 พิจารณาให้ความเห็นการประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

  ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า นายปรีดา  ริณพัฒน์  ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง 
ช่างฝีมือโรงงาน ชั้น 4 สังกัดงานระบบสาธารณูปโภค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะขอ
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น 
 

  เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ภายหลัง
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับข้อ 6 กำหนดไว้ว่า  
  “ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการประจำของคณะหรือเทียบเท่า ทำหน้าที่เป็นผู ้ประเมินความรู้
ความสามารถตามแบบที่กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประเมินจะต้องยึดถือหลักความถูกต้องเป็น
ธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับของส่วนงาน และมหาวิทยาลัย โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คือ การประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้
ประเมินโดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำที่มีอยู่ ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีผล
การประเมนิการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป  
  การนับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีที่มีอยู่ ย้อนหลัง 3 ปีติดต่อกัน ตาม (1) และ 
(๒) นั้น ไม่ให้นับผลการประเมินการปฏิบัติงานในปีที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย 
โดยให้นับผลการประเมนิการปฏิบัติงานของปีถัดไปมานับรวมใหค้รบ 3 ปี” 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคลากรดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จงึมีมติ
เห็นชอบให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ และให้เสนอเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาดำเนนิการต่อไป 

 

๔.4 พิจารณาสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 ประจำปี 2563 
 

  ตามที่สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดให้มีการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งมี
บุคลากรของสำนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันด้วย นั้น 
 

ในการนี้ เพื ่อให้การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2563 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายเลขาฯ 
ได้ประมาณการรายรับ-รายจ่าย พอสรุปได้ ดังนี้ 

รายรับ จำนวนเงิน รายจ่าย จำนวนเงิน 
1. จากผู้บริหาร 
- อธิการบดี /รองอธิการบดี  คนละ 1,000 

- ผู้ช่วยอธิการบดี /ผู้อำนวยการกอง คนละ  500 

นางศรีกุล  นันทะชมภู 

2. จากกองทุนสำนักงานมหาวทิยาลัย 

 
6,000.00 
8,000.00 

 
40,000.00 

1. ค่าอาหารว่างนักกีฬาระหว่างแข่งขัน 
2. ค่าใชจ้่ายในการเดินขบวน 
3. ค่าอาหารกลางวันบุคลากร ก่อนต้ัง

ขบวน 
4. เงินรางวัลนักกีฬา 

12,500.00 
  3,500.00 
20,000.00 
 
18,000.00 

รวมเป็นเงิน 54,000.00  54,000.00 
 




